

นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 - 2565

เสนอในการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ 14 ตุลาคม 2564

โดย...ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

01

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและความเป็นผู้ประกอบการระดับชาติและนานาชาติ

02

จัดการศึกษาตามกลุ่มสมรรถนะหลัก กำหนดจุดเน้นและหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้ชัดเจน และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Blended Learning และ Technology - enhanced Learning เน้นการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และชุมชน

03

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงขั้นตอนงานบริหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างธุรกิจกับภาคส่วนต่าง ๆ และการสร้างผู้ประกอบการ

04

ส่งเสริมการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านหลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพของการจัดการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรตามหลักสากล

05

พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ และทักษะใหม่ ๆ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ พร้อมกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้น อันนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้

06

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติหน้าที่

07

ส่งเสริมการสร้างรายได้และปรับปรุงแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

08

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อชั้นนำ ช่วยเหลือและร่วมกันกับ ท้องถิ่นชุมชนสังคมในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาตามแนวทางของวิถีชีวิตของชุมชนอีสานได้และลุ่มน้ำโขงให้เกิดความยั่งยืน

09

กำหนดแนวทางปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย แบบพลิกโฉม ปรับเปลี่ยนภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน (Transformation Office) ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

10

สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะร่วมกันสื่อสารสร้างความเข้าใจสถานการณ์ Disruption ให้ตระหนักรู้ ปรับรูปแบบความคิด (Mindset) ปรับตัว และปรับบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาองค์กร โดยให้มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นนโยบายและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทุกระดับ